



Việt Tân Xã VNCH & Người Dân Muốn Biết (NDMB)
Phòng vấn Thứ trưởng Bộ Nội vụ VNCH, Ông Lê Công Chất,

CẢI HUẤN HẬU CHIẾN

109.

ÔNG LÊ CÔNG CHẤT: BỘ NỘI VỤ

ĐANG NGHIÊN CỨU KẾ HOẠCH

CẢI HUẤN HẬU CHIẾN

Phát Hình Ngày 26.12.1969

Ông LÊ CÔNG CHẤT, Thứ Trưởng Nội Vụ sinh năm 1920 tại Sađéc. Ông đã từng giữ chức vụ Phụ Tá Đại Biểu Chánh Phủ trong ba năm, Đông Lý Văn Phòng Phủ Thủ Tướng và Phụ Tá Tổng Trưởng Nội Vụ trước khi nhận chức vụ Thứ Trưởng Nội Vụ trong nội các của Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm từ 1.9.1969.

Cùng tham dự cuộc phỏng vấn còn có Đại Tá NGUYỄN PHÚ SANH, Tổng Giám Đốc Nha Cải Huấn Bộ Nội Vụ và Ông LƯƠNG NGỌC MINH, Quản Đốc Trung Tâm Cải Huấn Thủ Đức.

NDMB: Mỗi khi nói đến cải huấn can phạm, người ta nghĩ đến một chế độ hà khắc. Xin ông Thứ Trưởng cho biết chánh sách cải huấn dưới chính thể Cộng Hòa ra sao?

Thứ Trưởng Nội Vụ: Người mình có câu "nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại". Khi người dân nói tới vấn đề lao lý thì hoặc họ bị câu đó ám ảnh, hoặc là liên tưởng đến cái cảnh khắc nghiệt xa xưa của thời thực dân. Hoặc là những cảnh đàn áp dã man trong các trại giam của Cộng sản.

Nói về chính sách lao xá thì tùy thuộc, thứ nhất ở chính sách chung của quốc gia đó, thứ nhì của quan niệm của nhà cầm quyền đối với việc sửa trị những kẻ phạm pháp. Cho nên, chế độ lao xá có thể là tiêu cực, tức là giam giữ để can phạm đền tội, hầu ngăn chặn họ không gây tai hại thêm cho xã hội, có thể tích cực bằng cách giáo dục họ để họ tự giác và tự nguyện cải tà qui chánh.

Ở Việt Nam, dưới chánh thể Đệ Nhị Cộng Hòa, chánh sách cải huấn căn cứ vào nhân đạo, bác ái và công bằng, nặng về giáo dục, nhẹ về trừng trị.

Vì vậy, chánh quyền không nhìn can phạm với cặp mắt thù ghét không đời sống mà lấy lòng thương chân thành để giáo hóa họ, hầu để họ sớm trở về với đời sống bình thường.

Nếu chúng ta có dịp đi quan sát các trung tâm cải huấn trong nước; chúng ta thấy rõ sự giam giữ không là một biện pháp để trừng trị, mà chỉ là một phương tiện chúng ta đạt tới mục tiêu thiết thực và tích cực hơn. Mục tiêu đó là hoàn lương can phạm, tức là giúp cho họ những điều kiện và phương tiện tái thích nghi họ trong đời sống cộng đồng khi họ được trả tự do.

NDMB: Thưa Ông Thứ Trưởng, lòng thương chân thành đó của chánh phủ có ảnh hưởng như thế nào, và hiện nay Bộ Nội Vụ có chánh sách nào mới để cải thiện đời sống của can phạm không?

Thứ Trưởng Nội Vụ: Nếu đi quan sát các trung tâm cải huấn chúng ta sẽ thấy rõ là sức khỏe của can phạm nhận được bảo vệ, tinh thần của họ được xây dựng và đạo đức của họ được trau dồi. Họ được huấn nghệ để chuẩn bị trở về sống với xã hội.

Chính sách mới hiện giờ Bộ Nội Vụ đang lần lược cho áp dụng cũng như dùng những kỹ thuật trị liệu tân tiến, để lần lần giúp cho can phạm rút ngắn thời gian thụ huấn của họ bằng cách có thể là thử thách họ để cho họ trở về sớm với gia đình, có thể là cho họ đi làm những công việc có thù lao, những công việc có ích lợi công cộng v.v..

Bộ Nội Vụ đã giao cho Tổng Nha Cải Huấn mà hôm nay, Đại Tá Nguyễn Phú Sanh là Giám Đốc có mặt tại đây, nghiên cứu một chánh sách mới gọi là "kế hoạch cải huấn hậu chiến". Kế hoạch

111.
này có hai hệ thống, hệ thống thứ nhất, chúng ta có thể gọi là hệ thống "ngoại huấn" và hệ thống thứ nhì là hệ thống "hậu huấn"

Hệ thống ngoại huấn, tức "huyền án kiểm giáo" nghĩa là can phạm bị tội nhẹ, thì miễn giam để giao họ cho cán bộ ngoại huấn giáo dục và kiểm soát họ. Hệ thống thứ nhì là hệ thống hậu huấn tức là "án thích kiểm giáo" sau khi họ đã thi hành hai phần ba bản án, nếu chúng ta thấy họ thật tâm cải hối thì sẽ cho họ về, nhưng có cán bộ hậu huấn theo dõi để giúp đỡ họ theo đường ngay nẻo chánh.

Với quan niệm và chánh sách mới về cải huấn, chánh phủ quan niệm nặng về Nho giáo là "nhân giả, dĩ kỳ sở cư, cập kỳ sở bất ái" với tình thương lan rộng đến kẻ địch của mình, như ở trong quan niệm của chính sách chiêu hồi bây giờ, với nặng về "nhân" và "thứ" tức là khuôn vàng thước ngọc của Nho giáo, tôi tin chắc là chính sách cải huấn mới của chánh phủ đạt được kết quả tốt.

NDMB: Xin Đại Tá Tổng Giám Đốc Tổng Nha Cải Huấn cho biết trong nước có bao nhiêu trung tâm cải huấn, có bao nhiêu can phạm và phân chia họ ra như thế nào?

Đại Tá Tổng Giám Đốc: Hiện tại có hai loại trung tâm cải huấn, thứ nhất là các trung tâm cải huấn trực thuộc trung ương, gồm có bốn nơi là trung tâm cải huấn Côn Sơn, Chí Hòa, Tân Hiệp là ba trung tâm cải huấn cho nam can phạm, trung tâm cải huấn thứ tư là Thủ Đức dành riêng cho nữ can phạm.

Chúng tôi cũng đang có chương trình tập trung các em thiếu nhi dưới 17 tuổi phạm pháp lại để giáo hóa các em này ở trên trung tâm giáo huấn thiếu nhi ở khu Chi Lăng, Đà Lạt. Ngoài ra, ở địa phương, chúng tôi có lớn, nhỏ ba mươi bảy trung tâm cải huấn. Tất cả các trung tâm cải huấn địa phương do Ông Tổng Trưởng kiêm nhiệm chức vụ quản đốc và chức vụ phó quản đốc là do chính giám thị thuộc Nha Cải Huấn phụ trách.

Về số can phạm hiện nay chúng tôi có vào khoảng 35.000. Trong số này có những thành phần chính như là những thường phạm, phạm những tội tư pháp, hay quân sự do các tòa án thường

vào các tòa án quân sự xét xử. Phần thứ hai là quân phạm cũng phạm những tội như trên và phần thứ ba là can phạm Cộng sản tức là những phần tử hoạt động cho Cộng sản, từ cấp đoàn viên cho tới cấp lãnh đạo, cũng như cấp cảm tình viên.

NDMB: Có bao nhiêu can phạm về thường phạm và bao nhiêu can phạm Cộng sản?

Đại Tá Tổng Giám Đốc: Về thường phạm thì tỷ lệ vào khoảng chừng 30 phần trăm, quân phạm 15 phần trăm và can phạm Cộng sản vào khoảng 60 phần trăm.

NDMB: Tổ chức và sinh hoạt của các can phạm trong các trung tâm như thế nào?

Đại Tá Tổng Giám Đốc: Với chủ trương của chánh phủ là làm thế nào cho những can phạm khi vào là can nhân, khi ra là lương dân, cũng như với chủ trương lấy tình thương xóa bỏ hận thù, nên tất cả các can phạm một khi bước chân vào trung tâm, đều được tiếp đón một cách niềm nở. Các cán bộ cải huấn sẽ hướng dẫn và giúp đỡ cho can phạm trong buổi đầu và sau đó tùy theo tội trạng họ sẽ được ghép thành tổ toán hay phân để có thể tiếp theo áp dụng những phương pháp trị liệu tùy cho mỗi loại can phạm.

Về vật chất họ được săn sóc một cách đầy đủ; các phòng giam đầy đủ những tiện nghi, và thoáng khí, có các hoạt động về thể thao, văn nghệ cũng như các bệnh xá săn sóc sức khỏe cho họ. Họ cũng được theo những lớp giáo dục về chính trị văn hóa, hướng nghiệp, huấn nghệ để đến khi ra khỏi trung tâm họ biết đọc biết viết, hướng nghiệp và hướng nghệ để cho họ có nghề trong tay sau khi ra khỏi trung tâm thì có thể thích nghi với xã hội được.

Trong dự định để giúp đỡ đồng bào có con em phạm pháp sinh sống tại các khu cải huấn có dịp thấy rõ thực trạng sống của các can phạm đó như thế nào, những chương trình này, chúng tôi sẽ có những chương trình hàng tháng giới thiệu các trung tâm và chúng tôi cũng sẽ có những mục giải đáp thắc mắc trao đổi tin tức hay những vấn đề gì mà đồng bào muốn biết về tình trạng này hay là tin tức sinh hoạt của con em trong các trung tâm cải huấn.

NDMB: Thưa Đại Tá, chính sách cải huấn đối với nữ can phạm như thế nào? Chế độ trong trung tâm cải huấn dành cho nữ can phạm sinh hoạt của họ ra sao? Khi trở về đoàn tụ với gia đình, đời sống của họ được bảo đảm hay không?

Quản Đốc Trung Tâm Cải Huấn Thủ Đức: Chính sách cải huấn của chánh phủ đã được ông Thứ Trưởng Nội Vụ và Đại Tá Tổng Giám Đốc Nha Cải Huấn vừa mới trình bày. Chính sách đó là chính sách chung đối với nam can phạm hay nữ can phạm đều được áp dụng đồng đều.

Trung tâm cải huấn Thủ Đức hiện nay có 955 chị em đang thụ huấn. Phần đông gồm có thành phần phạm pháp do tòa án ký trát tống giam hoặc là họ còn đang trong tình trạng giam cầm hoặc họ đã thành án.

Chính sách đã áp dụng nhắm vào vấn đề giáo dục huấn và hướng nghiệp để họ có một nghề trong tay để khi trở về đoàn tụ với gia đình có một nghề mưu sinh.

Thành phần hiện nay đang thụ huấn tại trung tâm gồm có những can phạm tội mãi dâm, trộm cắp, lường gạt, đánh lộn hoặc là bắt cóc trẻ em, cho nên chúng tôi thường dạy cho họ về đạo lý, bổn phận công dân và đồng thời dạy những nghề thích hợp với phụ nữ. Khi họ trở về với gia đình, lẽ tất nhiên cũng có một số người không tìm được công ăn việc làm, chánh phủ đã phải dự trù là trong chính sách cải huấn, bảo trợ hậu huấn cho họ.

Trung tâm cải huấn Thủ Đức, có đặt ra một phòng xã hội để lo về vấn đề hậu huấn cho các can phạm khi họ trở về với gia đình, mà không thể kiếm được việc làm để mưu sinh hoặc gặp những khó khăn trong sinh kế, họ có thể nhờ trung tâm tìm công ăn việc làm. Lẽ tất nhiên là dưới thời buổi hiện nay, chúng ta đang lâm vào cảnh chiến tranh thì kế hoạch bảo trợ hậu chiến không thể thấu đạt được hoàn toàn 100 phần trăm. Nhưng chúng tôi đã cố gắng để giúp đỡ họ rất nhiều nhờ ở sự cộng tác của các cơ quan từ thiện, các xí nghiệp tư và công.

Còn hỏi về đời sống của các nữ can phạm tại trung tâm cải huấn như thế nào, chúng tôi xin thưa rằng họ vui vẻ học tập, và đã hợp tác chân thành với ban quản đốc chúng tôi trong việc quản trị. Sản đây chúng tôi xin mời quý vị xem một đoạn phim nói về sinh hoạt của chị em tại trung tâm cải huấn Thủ Đức như thế nào để quý vị được biết...

Trích Việt Tân Xã/NDMB



